



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

## เลขาธิการอิศลาฮอิสลามี ปาเลสไตน์เข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม - 23 /Oct/ 2014

เลขาธิการอิศลาฮอิสลามี ปาเลสไตน์เข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ชัยชนะของกาซ่าคือการบังเกิดซึ่งพันธะสัญญาของพระผู้อภิบาลและเป็นการแจ้งข่าวดีต่อชัยชนะอื่นๆที่จะตามมา / โรมฎอน อับดุลลอฮ์  
หวังว่าเราจะร่วมมาชกับท่าน ณ. มัสยิด อัลอักศอ

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โรมฎอน อับดุลลอฮ์ เลขาธิการอิศลาฮอิสลามีและคณะเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  
ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  
ต่อชัยชนะของพี่น้องกาซ่าในการยืนหยัดต่อต้านอิสราเอลในสงคราม 51 วัน  
นับเป็นการแสดงออกถึงความไร้สมรรถภาพของยิวไซออนิสต์ในการเผชิญหน้ากับพี่น้องชาวกาซ่าที่ถูกปิดล้อม

ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นความหมายหนึ่งของ “พันธะสัญญาแห่งความช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาล”  
และเป็นการแจ้งข่าวดีในการบังเกิดซึ่งชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ต่างๆในอนาคต พร้อมกับกล่าวย่ำว่า  
สาธารณรัฐอิสลามและพี่น้องประชาชนชาวอิหร่านล้วนมีความภาคภูมิใจในชัยชนะและการยืนหยัดของพวกเขา  
และหวังว่าชัยชนะต่างๆของกลุ่มมุกอวิมัตจะจะมีต่อไปจนถึงชัยชนะครั้งสุดท้าย

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า สงคราม 51 วัน และการมุกอวิมัต การต้านทานในเขตพื้นที่ขนาดเล็กของพี่น้องกาซ่าโดยมีประชากร  
อาวุธและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำกัด ในการเผชิญหน้ากับยิวไซออนิสต์ที่ไร้ซึ่งความปรานี  
มีกองกำลังทหารและอาวุธต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจอีกด้วย  
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและน่าอัศจรรย์ยิ่ง พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ตามการคำนวณและการวิเคราะห์แบบธรรมดาทั่วไปนั้น  
ยิวไซออนิสต์ที่มีอาวุธต่างๆมากมายเช่นนี้ จะสามารถกำชัยสงครามตั้งแต่วันแรกที่เกิดสงคราม แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ยิวไซออนิสต์  
ก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของตน อีกทั้งยังแสดงถึงการไร้ความสามารถและยอมจำนนต่อเงื่อนไขต่างๆของกลุ่มมุกอวิมัต

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงพันธะสัญญาของพระผู้อภิบาล ในการช่วยเหลือบรรดานักรบ บรรดามุญาฮิดีน ว่า การเคียงบ่า  
เคียงไหล่กันอย่างน่าอัศจรรย์ของพี่น้องกาซ่ากับกลุ่มมุกอวิมัต อีกทั้งการไม่มีความย่อท้อต่อการถูกโจมตี



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

ถูกทิ้งระเบิดอย่างไม่หยุดหย่อนจากศัตรู และการเช่นฆ่าสังหารพี่น้องกาซออย่างไร้ปราณีมากกว่าสองพันคน  
ซึ่งในจำนวนนั้นมีทั้งเด็กและสตรีจำนวนมาก  
และสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดเว้นแต่ความโปรดปรานและความช่วยเหลือของพระผู้อภิบาลเท่านั้น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย่ำว่า การบรรลุซึ่งพันธสัญญาของพระผู้อภิบาลในเหตุการณ์ครั้งนี้ บ่งชี้ว่า  
พันธสัญญาเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆที่กว้างขวางมากไปกว่านี้อ่างแน่นอน และสิ่งนี้ เป็นพระประสงค์ของพระผู้อภิบาล  
ที่ว่า ประเด็นปาเลสไตน์จะประสบความสำเร็จด้วยน้ำมือของพวกเขาเอง

ท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวเสริมและชี้ถึงความจำเป็นในการระมัดระวัง  
ในการเผชิญหน้ากับการใส่ร้ายป้ายสีที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ นานาของศัตรูที่มีเหนือกลุ่มมุกอวิมัต  
และจากมุมมองนี้เองท่านได้เห็นย้ำในสองกลยุทธ์ที่สำคัญ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึง ความเป็นไปได้ที่ ว่ายิวไซออนิสต์จะมีการละเมิดและก่ออาชญากรรมอีกครั้ง พร้อมกับกล่าวย่ำว่า  
กลุ่มมุกอวิมัตจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้เพิ่มมากขึ้น  
อีกทั้งเพิ่มทรัพยากรพลังอำนาจแก่ภายในจนจนกว่าทำให้มากขึ้นกว่าเดิม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงกลยุทธ์ประการที่สอง คือ การวางแผนสำหรับการเผชิญหน้ากับระบอบการปกครองของยิวไซออนิสต์  
ในภาคส่วนฝั่งตะวันตกของปาเลสไตน์อันเป็นโครง การหลักที่สำคัญ พร้อมกับกล่าวย่ำว่า  
สงครามกับยิวไซออนิสต์คือสงครามแห่งการกำหนดชะตากรรม อันเป็นการกำหนดภารกิจสุดท้ายในเรื่องนี้  
และจำต้องปฏิบัติในลักษณะที่ว่าศัตรูมีความหวาดผวาต่อกาซอ เหมือนกับที่พวกเขาหวาดผวาต่อกลุ่มมุกอวิมัต  
และจะต้องมีความรู้สึกเช่นนี้ต่อฝั่งตะวันตกของกาซอเช่นกัน

ในช่วงท้าย ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง เงื่อนไขในภูมิภาคที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ทั้งนี้ทั้งนั้น  
ภูมิทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลงคือภูมิทัศน์และวิสัยทัศน์ที่ดีและชัดเจน  
หวังว่าเอกอัครราชทูต(ซบ)จะทรงช่วยเหลือพวกเราทั้งหมดในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ของประชาชาติอิสลามและพี่น้องปาเลสไตน์  
อีกทั้งทำลายล้างคำใส่ร้ายป้ายสีต่าง ๆ นานาของบรรดาศัตรูอิสลาม

ในการพบปะครั้งนี้ รอมฎอน อับดุลลอฮ์ เลขานุการกลุ่มญิฮาดอิสลามมีปาเลสไตน์  
ได้แสดงความยินดีที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมกับกล่าวย่ำว่า  
บรรดาพี่น้องกลุ่มมุกอวิมัตและญิฮาดอิสลามมี  
ได้ทำการวิงวอนขอคู่อริในมาซหุคครั้งเพื่อให้ท่านมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสมบูรณ์แข็งแรง และหวังว่า วันหนึ่งเราจะประจักษ์เห็น



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

เราจะได้ร่วมมามาชกับท่าน ณ. มัสยิด อัลอักศอ

รอมฎอน อับดุลลอฮ์ ได้รายงานเหตุการณ์ในสงคราม 51 วัน และแสดงความยินดีแต่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามในชัยชนะครั้งนี้ว่า เป็นที่แน่แท้ว่าชัยชนะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นับเกิดขึ้นภายใต้ร่มธงแห่งการสนับสนุนของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน หากไม่มีการช่วยเหลือที่ทรงประสิทธิภาพและกลยุทธ์ของอิหร่านแล้ว การมุกอวิมัตและชัยชนะของกาซ่า จะเกิดขึ้นได้ยาก

รอมฎอน อับดุลลอฮ์ กล่าวเสริมว่า ชัยชนะของกลุ่มมุกอวิมัตในกาซ่า ในความเป็นจริงแล้วก็คือชัยชนะของพี่น้องปาเลสไตน์นั่นเอง และสามารถกล่าวได้ว่า แม้จะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงในสงครามที่ไร้มนุษยธรรมก็ตาม แต่ในหมู่พี่น้องปาเลสไตน์ก็ยังคงมีความเป็นเอกภาพ มีความอดทนและมีการมุกอวิมัตอย่างแท้จริง

รอมฎอน อับดุลลอฮ์ ได้ย้ำถึงคำสุนทรพจน์ของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีเหตุการณ์สงคราม 51 วัน ที่ย้ำถึงความจำเป็นของปาเลสไตน์ที่ต้องมีการติดอาวุธเผชิญหน้ากับการก่อสงครามของยิวไซออนนิสต์ อันเป็นประเด็นเชิงกลยุทธ์และทางออกที่ทรงประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างจิตวิญญาณและศักยภาพ ความสามารถของบรรดานักรบ เป็นทวีคูณ

เลขาธิการ ญิฮาดอิสลามิ กล่าวถึง คำมั่นสัญญาของบางประเทศที่จะให้การช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซมกาซ่า ว่า เราไม่หวังอะไรมาจากคำสัญญาของชาติเหล่านี้ และการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการรุกรานของอิสราเอลนั้น เราหวังในเอกอัครราชทูต (ชบ) เท่านั้น